



ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญสายงานปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนิน
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญสายงานปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ และได้รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๕๗ อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาเรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ข้อ ๑๓ จึง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญสายงานปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล
ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ราย คือ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา นางพัชราภรณ์ เศวตสุวรรณ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนโยธินนุกูล กองการศึกษา สังกัดเทศบาล
ตำบลหนองไผ่ล้อม เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ ๑ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ตามหนังสือที่ นม ๐๐๒๓.๖/๒๗๘๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้
ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา กรณีบุคคลยังไม่
ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ท.กำหนด โดยการพิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่ง จะต้องพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ท.กำหนด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้การบรรจุและ
แต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ให้เทศบาลเสนอขอบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกภายในกำหนดอายุบัญชี
โดย ก.ท.จ เห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งแบบมีเงื่อนไขว่าจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ก็ต่อเมื่อผ่านหลักสูตรการ
ฝึกอบรมตามที่กำหนด โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยฝึกอบรม (สพบ.) เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ หากเป็นพนักงาน
เทศบาลในสังกัดผ่านการคัดเลือก ก็ให้เทศบาลนั้นแต่งตั้งผู้นั้นรักษาการไปพลางก่อน

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗

(นางสาวดารารัตน์ ชาตะวราหะ)

ประธานกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญ
สายงานปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
แบบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	รวมคะแนนภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป + ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง + ภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง	คิดเป็น ร้อยละ	สอบได้ ลำดับที่	หมายเหตุ
๑.	ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางพัชราภรณ์ เสวตสุวรรณ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนโยธินนุกูล คุณวุฒิปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา)	๒๖๐.๖	๘๖.๘๖	๑	

(นางสาวดารารัตน์ ขาตะวราหะ)

ประธานกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญ
สายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร